

Số: /BC-SKHCN

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 161/QĐ-TTG ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020**

Thực hiện Công văn số 988/SLĐTBXH-VP ngày 29/6/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ vào các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện các mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 161/QĐ-TTG ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện các nội dung thuộc ngành quản lý như sau:

### **PHẦN THỨ NHẤT: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Để triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã lồng ghép các mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN); đồng thời đã tuyên truyền, thông tin về các mục tiêu, nội dung hoạt động, nhiệm vụ về phát triển Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị, thông qua trang thông tin điện tử của Sở, một số cuộc họp cơ quan.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Sở đã triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể như sau:

+ Nhiệm vụ cấp Quốc gia: Đã tham mưu UBND Tỉnh đề xuất đặt hàng 19 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (thuộc Chương trình Tây Nam Bộ; Chương trình Nông thôn miền núi; Chương trình hợp tác...); trong đó, có 04 nhiệm vụ được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện (01 đã nghiệm thu, 03 đang hoàn thiện hồ sơ để ký hợp đồng).

+ Nhiệm vụ cấp Tỉnh: Đã tiến hành ký hợp đồng triển khai mới 35 nhiệm vụ KH&CN trên nhiều lĩnh vực; tổ chức đánh giá, nghiệm thu cho 31 nhiệm vụ KH&CN; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ghi nhận, chuyển giao kết quả nghiên cứu để ứng dụng đối với 32 nhiệm vụ KH&CN.

Trong đó, có 12 nhiệm vụ KH&CN (02 nhiệm vụ cấp quốc gia và 10 nhiệm vụ cấp tỉnh) triển khai thực hiện nhằm phục vụ các mục tiêu, nội dung hoạt động của Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh (*Chi tiết theo Phụ lục đính kèm*).

Các nhiệm vụ tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể như sau:

### **1. Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân**

Để thực hiện công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội bảo đảm phục vụ người dân; trong giai đoạn này, Sở đã triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN, cụ thể:

+ Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện đề tài: *“Những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp”* nhằm đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.

+ Nghiên cứu phát triển khu vực nông thôn phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới và điều kiện kinh tế xã hội trong nước, trong bối cảnh ứng dụng công nghệ tiên tiến dựa trên nền tảng IoT, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất nông nghiệp, kết nối cộng đồng và nâng cao chất lượng sống của nông dân; trong công tác triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 – 2025, Sở đã tham mưu UBND Tỉnh đặt hàng Bộ KH&CN nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia *“Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp”*, địa bàn được UBND Tỉnh xác định triển khai tại xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh.

### **2. Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng cộng đồng hòa nhập**

Nhằm góp phần xây dựng các chương trình, kế hoạch và giải pháp thiết thực, hiệu quả về chương trình việc làm, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường; trong giai đoạn này, Sở đã triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ có yếu tố liên quan phục vụ nội dung hoạt động này:

+ Phối hợp với Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện đề tài “*Đánh giá tác động sức khỏe, kinh tế, xã hội và các rào cản trong việc tái hòa nhập của người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tại tỉnh Đồng Tháp*” nhằm đề xuất chính sách, giải pháp phù hợp hỗ trợ người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài khi quay về địa phương.

+ Phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp thực hiện đề tài “*Đánh giá nguy cơ sức khỏe con người đối với ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp*” nhằm đề xuất giải pháp để nâng cao thực hành đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của người dân, quản lý và kiểm soát tốt sức khỏe của người trực tiếp pha phun thuốc Bảo vệ thực vật, cảnh báo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng đối với một số nhóm nông sản.

### **3. Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học xây dựng cộng đồng bền vững**

- Đề ra các biện pháp thích hợp, hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh; trong giai đoạn này, Sở đã triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ:

+ Phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ triển khai thực hiện đề tài “*Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Tràm Chim thích ứng với biến đổi khí hậu*”.

+ Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng Tháp thực hiện dự án nông thôn miền núi, uỷ quyền cho địa phương quản lý “*Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất một số chủng loại hoa chủ lực tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp*”; hiện đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ KH&CN công nhận kết quả, chuẩn bị chuyển giao nhân rộng.

- Tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, trách nhiệm và hành động, hình thành ý thức chấp hành kỷ cương pháp luật, trật tự văn minh đô thị trong nhân dân; đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý, xử lý rác thải, nguồn xả thải... nhằm đảm bảo môi trường lành mạnh, trong sạch cho người dân; Sở đã tổ chức các Hội đồng tư vấn KH&CN xác định nhiệm vụ đối với 02 đề xuất nhiệm vụ cấp tỉnh có liên quan nội dung hoạt động này:

+ Nhiệm vụ “*Nghiên cứu, đánh giá ô nhiễm mùi và từ đó đề xuất giải pháp kiểm soát mùi tại tỉnh Đồng Tháp*”; kết quả, được Hội đồng thống nhất đề nghị thực hiện, dự kiến giao trực tiếp Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

+ Nhiệm vụ “*Dự án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở khu vực trung tâm thành phố Cao Lãnh*”; kết quả, được Hội đồng thống nhất đề nghị thực hiện,

dự kiến giao trực tiếp Công ty Cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp thực hiện.

#### **4. Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng cộng đồng tự lực tự cường**

- Nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan và địa phương để dự báo, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu; Sở đã phối hợp với Viện Công nghệ vũ trụ thực hiện đề tài “*Xây dựng cơ sở dữ liệu và cảnh báo sớm lũ lụt khu vực Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp*”; hiện đã chuyển giao sản phẩm nghiên cứu đến 03 đơn vị (Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Đồng Tháp và Chi cục Thủy lợi Đồng Tháp) triển khai ứng dụng.

- Trang bị kiến thức cho người dân trong việc phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp thực hiện đề tài “*Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng ngừa, kiểm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp*”; hiện đã chuyển giao sản phẩm nghiên cứu đến 05 đơn vị (Công an tỉnh Đồng Tháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Tháp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) để triển khai ứng dụng.

#### **5. Triển khai hoạt động nghiên cứu, ứng dụng phục vụ xây dựng cộng đồng năng động**

Xây dựng một xã hội thân thiện, sáng tạo, đổi mới và thích ứng với việc tăng cường tính cạnh tranh của nguồn nhân lực, từng bước xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh trên địa bàn Tỉnh và hòa nhập với các nước trong khu vực; Sở triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN:

+ Phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II thực hiện đề tài “*Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng và hoàn thiện mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp*”.

+ Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện đề tài “*Tổng kết, đánh giá mô hình hội quán tỉnh Đồng Tháp (2016 - 2019)*”.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Căn cứ các nội dung hoạt động của Kế hoạch, Sở đã chủ động phối hợp với các Viện, Trường, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, để đặt hàng và tổ chức triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến các nội dung hoạt động này.

Các nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi được triển khai đều được lấy ý kiến tham vấn và đồng thuận của các ngành có liên quan.

## **2. Tồn tại, hạn chế**

Các nội dung đề xuất và triển khai nghiên cứu, ứng dụng phục vụ mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN tuy có cải thiện về số lượng, nhưng vẫn chưa thu hút được nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ, đối ứng để triển khai thực hiện hiệu quả hơn Kế hoạch này.

## **PHẦN THỨ HAI: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2021 – 2025**

Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện lồng ghép các mục tiêu xây dựng, phát triển Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN vào chương trình, kế hoạch nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tiếp tục rà soát lựa chọn và đặt hàng các nhiệm vụ có nội dung phù hợp và mang tính xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN theo Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Tiếp tục theo dõi và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để kịp với tiến độ đã đề ra; đồng thời, tổ chức chuyển giao ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Trên đây là báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp./.

### ***Nơi nhận:***

- Sở LĐ-TB&XH (b/cáo);
- Lãnh đạo Sở (iDesk);
- Lưu: VT, QLKH<sub>(YT)</sub>.

**GIÁM ĐỐC**

**Huỳnh Minh Tuấn**

**Phụ lục**  
**BIỂU SỐ LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHỤC VỤ**  
**MỤC TIÊU XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI ASEAN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020**  
*(Kèm theo báo cáo số /BC-SKHCN ngày /7/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ)*

TT	Tên nhiệm vụ KHCN	Đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm đề tài	Giai đoạn triển khai	Mục tiêu của nhiệm vụ	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Cấp quốc gia</b>				
<b>I</b>	<b>Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện</b>				
<b>1</b>	Dự án NTMN, uỷ quyền cho địa phương quản lý: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất một số chủng loại hoa chủ lực tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.	Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng Tháp; - KS. Phạm Hữu Phước.	01/2018-01/2020 (24 tháng)	Dự án thực hiện nhằm đa dạng hóa chủng loại hoa, tiếp nhận kỹ thuật mới trong nhân giống hoa, xây dựng mô hình sản xuất hoa liên kết tiêu thụ và phục vụ du lịch tại Làng hoa Sa Đéc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương; kết quả nhiệm vụ chuyển giao cho đơn vị ngay trong quá trình triển khai thực hiện.	HĐ số 63/2020-NTMN.ĐP ngày 23/01/2018
<b>II</b>	<b>Nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuẩn bị ký Hợp đồng</b>				
<b>2</b>	<u>Đề tài cấp quốc gia</u> : Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng	Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM; - PGS.TS. Thoại Nam		Đã được Bộ KH&CN <b>phê duyệt</b> danh mục thực hiện tại QĐ số 2307/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2019; hiện đã hoàn thành công tác thẩm định kinh phí do Trung ương hỗ trợ, đang trình UBND Tỉnh phê duyệt nguồn kinh phí	

	Tháp.			do địa phương đối ứng.	
<b>B</b>	<b>Cấp tỉnh</b>				
<b>I</b>	<b>Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện</b>				
<b>1</b>	<u>Đề tài cấp tỉnh</u> : Xây dựng cơ sở dữ liệu và cảnh báo sớm lũ lụt khu vực Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.	Viện Công nghệ vũ trụ; - ThS. Nguyễn Vũ Giang.	5/2016-10/2018 (30 tháng)	- Xây dựng cơ sở dữ liệu làm cơ sở cho việc hình thành mô hình dự báo ứng phó lũ lụt; - Cảnh báo sớm để hỗ trợ ra quyết định ứng phó nhằm giảm thiệt hại do lũ lụt tại khu vực Hồng Ngự trong điều kiện biến đổi khí hậu.	HĐ số 144/2016/ĐT-KHCN ngày 18/5/2016
<b>2</b>	<u>Đề tài cấp tỉnh</u> : Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng ngừa, kiểm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.	Công an tỉnh Đồng Tháp; - ThS. Lê Văn Bé Sáu.	4/2017-4/2019 (24 tháng)	Nhằm đánh giá thực trạng tình hình tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; qua đó, đề ra đồng bộ các biện pháp giải quyết những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.	HĐ số 168/2017-ĐTXH ngày 04/4/2017
<b>II</b>	<b>Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai thực hiện</b>				
<b>3</b>	<u>Đề tài cấp tỉnh</u> : Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Tràm Chim thích ứng với biến đổi khí hậu.	Trường Đại học Cần Thơ; - TS. Dương Văn Ni.	5/2018-4/2021 (36 tháng)	Nhằm đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Tràm Chim; dự báo tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học; đề xuất giải pháp thích ứng để bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn Quốc gia Tràm Chim; xây dựng được cơ sở dữ liệu tổng hợp về đa dạng sinh học của vườn quốc gia Tràm Chim.	HĐ số 221/2018/HĐ-SKHCN ngày 22/5/2020
<b>4</b>	<u>Đề tài cấp tỉnh</u> : Những nhân tố ảnh hưởng	- Trường Chính trị tỉnh Đồng	8/2018-8/2020	- Xác định được những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp	HĐ số 346/2018/HĐ-

	hường đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.	Tháp; - Ts. Nguyễn Phước Dũng.	(24 tháng)	xã ở tỉnh Đồng Tháp; - Đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp.	SKHCN ngày 20/8/2018
5	<u>Đề tài cấp tỉnh:</u> Đánh giá nguy cơ sức khỏe con người đối với ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.	Trương Cao đẳng Y tế Đồng Tháp; -BS. CKII. Nguyễn Công Cừu.	10/2019-10/2021 (24 tháng)	- Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của người dân trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp; - Đánh giá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại nông sản chủ yếu, trong môi trường nước mặt và môi trường đất của tỉnh Đồng Tháp; - Đánh giá kiến thức, thực hành sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật của người dân trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp; - Đánh giá nguy cơ sức khỏe của người dân liên quan đến sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và tiêu dùng nông sản tại tỉnh Đồng Tháp.	HĐ số 484/2019/HĐ-SKHCN ngày 21/10/2019
6	<u>Đề tài cấp tỉnh:</u> Đánh giá tác động sức khỏe, kinh tế, xã hội và các rào cản trong việc tái hòa nhập của người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tại tỉnh Đồng Tháp.	- Trường Đại học Y tế công cộng; - Ts. Lê Thị Kim Ánh.	11/2019-02/2021 (15 tháng)	- Đánh giá điều kiện sinh sống, điều kiện lao động (tính chất công việc, điều kiện làm việc), thu nhập và việc tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản của người lao động tỉnh Đồng Tháp làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2016 – 2018; - Đánh giá thực trạng sức khỏe, thể chất và tinh thần của người lao động tỉnh Đồng Tháp làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2016 – 2018; - Đánh giá tác động kinh tế - xã hội đối với gia đình người lao động đi làm việc theo hợp đồng	HĐ số 517/2019/HĐ-SKHCN ngày 01/11/2019



				<p>có thời hạn ở nước ngoài của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2018;</p> <p>- Đánh giá, phân tích khó khăn trong việc tái hòa nhập (tìm kiếm việc làm; tiếp cận các dịch vụ xã hội, y tế...) của người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài khi quay về địa phương giai đoạn 2016 – 2018;</p> <p>- Đề xuất chính sách, giải pháp phù hợp hỗ trợ người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài khi quay về địa phương.</p>	
7	<p><u>Đề tài cấp tỉnh</u>: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng và hoàn thiện mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.</p>	<p>Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II;</p> <p>- TS. Trần Minh Hải.</p>	<p>3/2020-3/2023 (36 tháng)</p>	<p>Nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh; từ đó, đề xuất giải pháp xây dựng hoàn thiện mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới hoạt động đạt hiệu quả, xây dựng được mô hình hợp tác xã nông nghiệp đạt hiệu quả, nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã nông nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp.</p>	<p>HĐ số 137/2020/HĐ-SKHCN ngày 17/3/2020</p>
8	<p><u>Đề tài cấp tỉnh</u>: Tổng kết, đánh giá mô hình hội quán tỉnh Đồng Tháp (2016 - 2019).</p>	<p>- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;</p> <p>- PGS.TS. Bùi Văn Huyền.</p>	<p>6/2020-6/2021 (12 tháng)</p>	<p>Nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn cho nghiên cứu lý luận, phục vụ việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn; đề xuất giải pháp khai thác và phát huy</p>	<p>HĐ số 669/2020/HĐ-SKHCN ngày 03/6/2020</p>

				năng lực cộng đồng, tăng cường tình làng nghĩa xóm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.	
<b>III</b>	<b>Tổ chức Hội đồng tư vấn KH&amp;CN xác định 02 nhiệm vụ để triển khai thực hiện từ năm 2020</b>				
<b>9</b>	<u>Nhiệm vụ cấp tỉnh:</u> Nghiên cứu, đánh giá ô nhiễm mùi và từ đó đề xuất giải pháp kiểm soát mùi tại tỉnh Đồng Tháp.	Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh; - PGS.TS. Hồ Quốc Bằng			22/6/2020 Hội đồng đề nghị thực hiện
<b>10</b>	<u>Nhiệm vụ cấp tỉnh:</u> Dự án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở khu vực trung tâm thành phố Cao Lãnh.	Công ty Cổ phần cấp nước và môi trường đô thị ĐT; - Phan Đình Hùng			24/6/2020 Hội đồng đề nghị thực hiện